
รายงานการประชุมสมัยวิสามัญสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ตอ. 
ครั้งที ่ 10/2556 วันพฤหัสบดีที ่  3  ตุลาคม  2556 

ณ  ห้องประชุมวันวิสา  ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ  ส านักงานอธิการบดี 
................................................................ 

ผู้มาประชุม 
  1. รศ.ประภัสร์    สิริสัมพันธ์นาวา  ประธานสภาคณาจารย์ฯ 

2. ผศ.ฉัตรชาย    ศุภจารีรักษ์   รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 1 
  3. ผศ.คณาธิป    จิระสัญญาณสกุล           รองประธานสภาคณาจารย์ฯ คนที่ 2 
  4. ผศ.ศรีศักดิ์    เย็นมะโนช   กรรมการ 
 5. อ.สู้ศึก    ศิลป์จารุ                     กรรมการ 
 6. อ.สมพงษ์    ชีไธสง    กรรมการ 
  7. อ.อัครวุฒิ    สื่อประสาร                 กรรมการ 
  8. ผศ.อารี    เลาะเหม็ง   กรรมการ 
  9. ผศ.พันธุ์เดช     นนท์แสงโรจน์   กรรมการและประชาสัมพันธ์  
 10.ผศ.พาณี    ขัมพะบุณย์   กรรมการ 
 11. ผศ.มาลี    น้อยไร่ภูมิ   กรรมการและเลขานุการ 
 12. อ.เพียงเพลิน   อิทรสุวรรณ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 13. อ.ภัทรพงศ์    อัญชันภาติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
           ไม่มี 
 

เริ่มประชุม เวลา 9:30 น. 
 รองศาสตราจารย์ประภัสร์  สิริสัมพันธ์นาวา  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานที่ประชุม 
กล่าวเปิดประชุม  จากนั้นจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1 : เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
           1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
       1.1.1. ขอให้ด าเนินการฟ้องคดีเพ่ือเพิกถอนมติ กพย. ในเรื่องนี้สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไปในนามมหาวิทยาลัย มิใช่ในนามวิทยเขต หรือบุคคลอย่างที่แล้วมา 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
 

1.1.2.  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : สกอ. ขอความร่วมมือชะลอการเปิด
หลักสูตรและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง ด้วยเหตุที ่สกอ. ก าลังมีการด าเนินการปรับปรุงระเบียบให้ชัดเจน 

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
 

1.1.3. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา 2553-2555  ซึ่งทั้ง 9 คณะมีผลการตรวจประเมินอยู่ในระดับดี  ได้รับการรับรองทั้ง 9 คณะ ในขณะที่ผล
การตรวจประเมินระดับสถาบัน ได้รับคะแนนเฉลี่ย  4.15 อยู่ในระดับคุณภาพดี มหาวิทยาลัยได้รับการรับรอง
มาตรฐานตามท่ี สมศ. ก าหนด 

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
 

         1.2 เรื่องท่ีรองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   1.2.1. แจ้งมติ ครม. อนุมัติการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสภาบันอุดมศึกษา 
โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติการได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในการประชุม 
ครม. วันที่ 24 กันยายน  2556 ซึ่งเป็นไปตามร่างกฎ ก.พ.อ.... 

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
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1.2.2  ข้อเสนอแนะ แก้ไขเพ่ิมเติมและจะชี้แจงตอบ สกอ. กรณี พ.ร.บ. 2 ฉบับ การนี้ ผศ. 
ฉัตรชาย ศุภจารีรักษ์  รองประธานคนที่ 1 ได้สรุปข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพ่ือน าเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
อุดมศึกษา   ในส่วนของประธานสภาคณาจารย์ฯ จะน าเสนอขึ้นไปอีกทางหนึ่ง                    

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 
 

   1.2.3. การประชุมคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับฯ วันที่ 12 กันยายน 2556 
มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 

 

1.3  เรื่องท่ีเลขานุการรายงานที่ประชุม       
  1.3.1. สรุปมติกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เรื่องก าหนดการประชุมสมัยวิสามัญ  
           มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ สมัยวิสามัญครั้งที่ 9/2556 
          ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่ 9/2556 วันที่ 12 กันยายน 2556 โดยมีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมเล็กน้อย   

   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องสืบเนื่อง 
                   3.1 สรุปภาพรวมการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยสามัญ ประจ า ภาคการศึกษาที่ 1   ปี
การศึกษา 2556 
  อาจารย์สมพงษ์ ชีไธสง ประธานคณะกรรมการประจ าวิยาเขตอุเทนถวาย  ได้กล่าวถึงภาพรวมของ
การประชุมสมัยสามัญท่ีวิทยาเขตอุเทนถวาย  ว่าบุคลากรของวิทยาเขตอุเทนถวายให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็น
จ านวนมาก เกือบ 80 คน และทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีความคาดหวังต่อบทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการ
ค่อนข้างสูง ต้องการให้มีการจัดประชุมในลักษณะนี้อีก แต่ขอให้เปิดโอกาสให้ประชาคมได้แสดงความคิดเห็น น าเสนอ
ข้อร้องเรียนให้มากกว่านี้ ในครั้งนี้มีเวลาน้อยไป 
  อาจารย์อัคราวุฒิ  สื่อประสาร  ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  ได้
กล่าวถึงภาพรวมของการจัดประชุมที่วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นั้นผู้เข้าร่วมประชุมไม่มากเท่าท่ีควร  อาจเป็น
เพราะอาจารย์ส่วนใหญ่ติดภาระการสอน  แต่ผู้ที่เข้าร่วมประชุมให้การตอบรับดี  มีการเสนอข้อคิดเห็น  และข้อ
ร้องเรียนมากพอสมควร  
  ผศ. พันธ์เดช  นนท์แสงโชต ิ  ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตจันทบุรีได้กล่าวถึงภาพรวม
ของการจัดประชุมที่วิทยาเขตจันทบุรีในวันที่ 25 กันยายน 2556  นั้นบุคลากรของวิทยาเขตจันทบุรีก็ให้การตอบรับ
ค่อนข้างดี  เข้าร่วมประชุมเป็นจ านวนมาก  และมีการแสดงความคิดเห็น และข้อร้องเรียนมากพอสมควร 
    

  ประธานสภาคณาจารย์ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการของแต่ละวิทยาเขตสรุปข้อร้องเรียนจาก
บุคลากร เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 : เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
                    4.1   พิจารณาให้ความเห็นชอบการให้ผู้เกษียณอายุราชการด ารงต าแหน่งบริหารต่อไป  
               สืบเนื่องจากผู้บริหารหลายราย จะเกษียณอายุในเดือนกันยายน นี้  มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอให้สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบการให้ผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการด ารงต าแหน่งต่อไปจนครบวาระ โดยเบิกจ่ายค่าตอบแทน 
เงินประจ าต าแหน่ง และค่าจ้างเหมารถยนต์ประจ าต าแหน่ง ร่วมเป็นเงินรายละ 85,400.- บาทต่อเดือน  โดยใช้เงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย 
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ทีป่ระชุมคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นการใช้เงิน ของ
มหาวิทยาลัยโดยไม่ประหยัด และไม่มีธรรมาภิบาล      

 มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบและให้บรรจุเป็นเรื่องสืบเนื่องที่จะต้องหาข้อมูลเพ่ือ
แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยต้องเสียเงินไปเพื่อการนี้จ านวนเท่าใด  คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ จะได้น าเสนอผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

 

                    4.2  ร่างข้อบังคับฯ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้
ด าต าแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ  

         4.3  การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ าและข้าราชการ 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้มาจากผู้แทนคณาจารย์
และบุคลากร แทนกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง  โดยจะรับสมัครในวันที่ 2-8 ตุลาคม และจะมีการเลือกตั้งพร้อมกัน
ทุกวิทยาเขตในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2556 นี้ 
    มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 

  4.4  การเลื่อนเงินเดือน : กรณีตัวอย่างบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร้องเรียน 
รมต. ศธ. เรื่องการแบ่งกลุ่มและการบริหารวงเงินฯ กรณีอธิการ หัก 0.1 % 

มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 : เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
                   5.1 มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 11/2556 วันที่ 17 กันยายน 2556  
เรื่องการแต่งตั้งทีก่รรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกรรมการตามข้อบังคับของ ก.บ.ม.แ ต่ไม่แต่งตั้ง ก.จ.ม.    

สืบเนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2556 วันอังคารที่ 17  กันยายน 2556   
เรื่องการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นการรมการตามข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย  “ใน
ข้อ 2 เนื่องจากผู้แทนสภาคณาจารย์และข้าราชการทั้งสองรายที่ได้น าเสนอนั้นเป็นบุคลากรสายวิชาการท้ังหมด  ดังนั้น
จึงขอให้สภาคณาจารย์น ากลับไปพิจารณาคัดเลือกผู้แทนฯ ที่เสนอรายชื่อให้เหลือ 1 คน  ตามที่ข้อบังคับก าหนด  และ
ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัย (ก.จ.ม.) ตามข้อบังคับ
ฯ ต่อไป 
 

   ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยข้อให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
บุคลากร พ.ศ. 2552 ข้อ 20 เพ่ือมิให้เกิดข้อขัดแย้งในการได้มาซึ่งกรรมการ ก.จ.ม. กรณีไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการแม้แต่รายเดียว  รวมถึงกรณีที่ข้อบังคับฯ ก าหนดให้การประชุม
พิจารณาของคณะกรรมการ ก.จ.ม. ใช้เสียงข้างมากเป็นมติที่ประชุมหรือเกณฑ์ตัดสินเนื่อ งจากอาจก่อให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติตามกฎหมายได้   หากเสียงข้างมากท่ีใช้ตัดสิน ขัดหรือแย้งกับสิ่งที่กฎหมายก าหนดไว้” 
 

   ที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ มีมติยืนยันคัดเลือก ผศ. ศรีศักดิ์  เย็นมะโนช   เป็นกรรมการ 
ก.จ.ม.และมอบหมายให้เลขาจัดท ามติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ เพื่อน าเสนอให้สภาพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

 

    5.2 (ร่าง) ค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2558  ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ            
  ที่ประชุมสภาคณาจารย์ได้พิจารณาร่างค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2558  ของสภา
คณาจารย์และข้าราชการ  ตามท่ีเลขานุการสภาคณาจารย์น าเสนอ    
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  เห็นชอบในหลักการ แต่ให้แก้ไขรายละเอียด เพิ่มจ านวน
โครงการ และให้มีจ านวนงบประมาณไม่น้อยกว่าค าของบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2557 
  



                                      4 
 

5.3  ก าหนดสถานที่การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการสมัยวิสามัญตามมติ 
ในเรื่องนี้ที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ มิได้หารือแต่อย่างใด 
 

  5.4 แนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของบุคลากรจากวิทยาเขตต่าง ๆ                  
       ในเรื่องนี้ ไดป้ระธานสภาคณาจารย์ฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการของแต่ละวิทยาเขตสรุปข้อ
ร้องเรียนจากบุคลากร เพ่ือน าเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

     มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  เห็นชอบ 
  

ระเบียบวาระท่ี 6 : เรื่องอ่ืน ๆ 
                    6.1 การจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถในวิทยาเขตบางพระ  กรณีการ
ด าเนินการร่วมกันวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (e-Tech) 
      ในเรื่องนี้ ผศ. ฉัตรชาย  ศุภจารีรักษ์  ได้ชี้แจงว่าเป็นการด าเนินการที่ขัดต่อนโยบายของ สกอ.  
และเป็นการเลี่ยงระเบียบ  เลือกปฏิบัติ  ไม่มีธรรมาภิบาล  ทั้งยังไม่ได้มาตรฐานคุณภาพตามที่ สกอ. ก าหนด  
นอกเหนือจากนั้นยังเป็นการสร้างความขัดแย้งในหมู่บุคลากรของทั้งสองวิทยาเขต  และอาจเป็นปัญหาในอนาคต     
        มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  เห็นชอบให้บรรจุเป็นเรื่องสืบเนื่องเพ่ือการค้นหาข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ให้เห็นข้อดี ข้อเสียอย่างชัดเจน และน าเสนอผู้เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   

  6.2 การแต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์ การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
สืบเนื่องจากการประชุมสภาคณาจารย์ฯ สมัยวิสามัญครั้งที่   9/2556 วันพฤหัสบดีที่  12  

กันยายน  2556 ที่มีมติให้มีการแต่งตั้งกรรมการสังเกตการณ์การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 ตุลาคม  
2556  นั้นประธานสภาคณาจารย์ฯได้มอบหมายให้ประธานคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเสนอชื่อกรรมการเพ่ือ
แต่งตั้งต่อไป 

    มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  เห็นชอบ 
 

6.3  การจัดหาสถานที่ท าการของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯประจ าวิทยาเขตอุเทนถวาย 
   มติที่ประชุมสภาคณาจารย์ฯ  เห็นชอบให้มีที่ท าการของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ประจ า

วิทยาเขตอุเทนถวาย  โดยสภาคณาจารย์ฯ จะได้ออกหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ขอใช้สถานที่ปถึงรองอธิการบดี
วิทยาเขตอุเทนถวาย 
 

  ปิดการประชุมเวลา  12 : 00 น. 
 
 
      
  นายภัทรพงศ์  อัญชันภาติ                        ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี   นอ้ยไร่ภูมิ       
   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            กรรมการและเลขานุการสภาคณาจารย์ฯ 
          บันทึกการประชุม                จัดท ารายงานการประชุม 
      

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


